

Số: 532 /HNCT-CS

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 5 năm (2015-2020) và nhiệm vụ những năm tiếp theo**

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Hằng năm, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam theo chủ đề. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, cơ quan Thường trực của Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT), báo cáo kết quả thực hiện 5 năm (2015-2020) như sau:

#### **Phần I**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 5 NĂM (2015-2020)**

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Hằng năm, Trung ương Hội NCT Việt Nam chuẩn bị nội dung hoạt động, tham mưu giúp Ủy ban Quốc gia về NCT ban hành kế hoạch Tháng hành động theo chủ đề; xác định đối tượng NCT cần quan tâm, trợ giúp; chủ trì tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai Tháng hành động với Chủ đề: “Tháng hành động vì người cao tuổi đặc biệt khó khăn”; Năm 2016 với Chủ đề “ Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; Năm 2017 với Chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; Năm 2018 với Chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”; Năm 2019 với Chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi”; Năm 2020 với Chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”. Sau khi có kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về NCT, các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình. Tháng hành động vì NCT Việt Nam luôn bám sát 5 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho NCT, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và phát huy vai trò NCT, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT.

## II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

### 1. Về công tác truyền truyền

Trung bình mỗi năm, có 20 cơ quan báo, đài Trung ương và các báo đài địa phương giới thiệu kế hoạch Tháng hành động vì NCT; có báo đăng tin, bài sâu đậm về Tháng hành động và mở chuyên mục "Hướng tới Tháng hành động vì NCT Việt Nam" góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương; thu hút sự quan tâm của cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

Đặc biệt, ngày 28/9/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội tổ chức Lễ phát động cấp Quốc gia Tháng hành động vì NCT Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên VTV1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội đến dự, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội, kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Lễ phát động được dư luận xã hội và NCT cả nước rất hoan nghênh, Hội NCT được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giành cho NCT cả nước.

Nhân Tháng hành động, ngày 29/9/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu gồm 30 NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội thay mặt cho NCT cả nước và một số doanh nghiệp đồng hành với NCT. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự cố gắng của Hội và NCT cả nước; yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến NCT. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc diễn ra trong giai đoạn mở đầu nhiệm kỳ Đại hội V Hội NCT Việt Nam.

Ngày 06/6/2018, Trung ương Hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật với các doanh nhân, doanh nghiệp nhằm vận động xây dựng nguồn lực chăm sóc NCT, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu, đồng chí kêu gọi các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hảo tâm tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam; kết quả thu được từ chương trình giao lưu đã dành xóa nhà dột nát, tặng quà, chữa mắt cho hàng trăm NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2019, Trung ương Hội đã phối hợp với Hội NCT thành phố Hà Nội, tổ chức phát động đợt cao điểm triển khai Tháng hành động vì NCT Việt Nam và kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10; kêu gọi hội viên cả nước, các tầng lớp xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi. Tổ chức Hội thảo tại tỉnh Bắc Ninh về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam ở cơ sở” có trên 200 đại biểu các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Hội NCT 8 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020: Ngày 16/10/2020 Trung ương Hội đã tổ chức Chương trình Hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2020 với Chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi” tại Hà Nội có 250 đại biểu tham gia, Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam dự và phát biểu tại Chương trình hưởng ứng, đề nghị các cấp Hội NCT và cộng đồng thực hiện chăm sóc và phát huy vai trò của người cao

tuổi. Ngày 11/12/2020, tổ chức Hội thảo tại Đà Nẵng với chủ đề “Kết quả, kinh nghiệm triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 5 năm (2015-2020) giải pháp nâng cao hiệu quả Tháng hành động những năm tiếp theo” có gần 100 NCT các tỉnh miền Trung tham dự.

Hội NCT cấp tỉnh, thành phố đến cơ sở đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông: Đài phát thanh truyền hình, Báo địa phương, Đài phát thanh huyện... có nhiều buổi phát thanh, truyền hình về NCT. Triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư về “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” thông qua băng rôn, loa phát thanh các khối xóm, bản. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức trên 40.000 buổi tuyên truyền, với gần 3 triệu NCT tham gia.

## **2. Về vận động nguồn lực**

Nhân Tháng hành động các cấp Hội đã tập trung vận động, hỗ trợ đối với NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn; đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động quyên góp hiệu quả, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ”, công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng, tham gia. Mỗi địa phương có hình thức vận động khác nhau nhưng đều hướng mục đích để hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2015 đến 2020, các cấp Hội NCT đã vận động được **1.028,9** tỷ đồng (Năm 2015: 126,8 tỷ đồng; năm 2016: 161,4 tỷ đồng; năm 2017: 164,4 tỷ đồng; năm 2018: 183,4 tỷ đồng; năm 2019: 205,7 tỷ đồng; năm 2020: 187,2 tỷ đồng) bình quân mỗi năm vận động được 170 tỷ đồng, tặng cho 2.671.595 NCT. Địa phương vận động được nhiều là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, An Giang, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh... Một số Hội NCT đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động đơn vị, doanh nghiệp xây nhà tình nghĩa cho NCT khó khăn như tỉnh Bến Tre, Kiên Giang; Tây Ninh, Lào Cai, Khánh Hòa....

## **3. Chăm sóc sức khỏe cho NCT**

Đến nay, cả nước có 106 bệnh viện cấp Trung ương và cấp tỉnh có khoa Lão khoa, gần 1.000 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng dành cho NCT; 10.183 giường điều trị nội trú ưu tiên cho NCT; 1,9 triệu lượt NCT được tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ, 96% NCT có thẻ Bảo hiểm y tế, đa số các bệnh viện thực hiện ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho NCT từ 80 tuổi trở lên. Một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho NCT có độ tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi. Hưng Yên 100 % NCT đã có thẻ bảo hiểm y tế. Nhân Tháng hành động, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Y tế, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các đợt khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều sách, báo, tạp chí đã đăng tải các bài viết của các bác sĩ, dược sĩ, các nhà khoa học về sức khỏe NCT rất phong phú và đa dạng, đi sâu vào các chuyên đề phòng bệnh, chữa bệnh, về ăn uống, dinh dưỡng đã đáp ứng các nhu cầu thiết thực của NCT, nhất là đối với NCT mắc các bệnh mạn tính. Các hoạt động nói trên đã giúp cho NCT ngày càng nâng cao

hiểu biết về sức khỏe của bản thân, biết cách tự chăm sóc, tự phòng bệnh; số người được khám, tư vấn hơn 2 triệu NCT.

#### **4. Về tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao**

Hiện cả nước có khoảng 77.000 CLB với các loại hình khác nhau, thu hút trên 2,5 triệu NCT tham gia, phổ biến là loại hình CLB thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bơi, cờ tướng, khiêu vũ, thức vũ kinh, Thái cực trường sinh đạo, hội thi vui khỏe có ích...có tỉnh còn tổ chức thi xe đạp NCT. Tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các huyện, tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau, tổ chức liên hoan tiếng hát NCT toàn tỉnh, Cụm thi đua, thi thơ, dân ca, hát chèo, quan họ; các tỉnh phía nam tổ chức biểu diễn đàn ca tài tử, hội thi tân, cổ nhạc...Năm 2016, Trung ương Hội cùng với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức kỉ chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao NCT giai đoạn 2017-2021; cứ tháng 10 hằng năm, hưởng ứng Tháng hành động vì NCT, ngành Thể dục thể thao phối hợp với Hội NCT tổ chức, chọn lựa thi đấu theo hệ thống từ xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố đến cấp Quốc gia. Có 4 Giải thi đấu thể thao toàn quốc cho NCT: Bóng chuyền hơi, Bơi truyền thống, Cờ tướng và Cầu lông. Tham gia thi đấu 4 giải có gần 2.000 NCT của 37 tỉnh, thành phố; mỗi năm đạt thành tích 60 bộ huy chương vàng, 75 bộ huy chương bạc, 95 bộ huy chương đồng. Đặc biệt, môn Bóng chuyền hơi thu hút hàng vạn hội viên tham gia, đây là môn thể thao phù hợp với NCT và được đông đảo NCT cả nước ưa thích. Những địa phương thu hút được nhiều NCT tham gia là: Hưng Yên, Nghệ An, An Giang, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp...

#### **5. Về phát huy vai trò NCT**

Người cao tuổi có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội, gương mẫu, giáo dục, dẫn dắt, định hướng cho thế hệ trẻ và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển đất nước, sống vui, sống khỏe, trở thành tấm gương, động lực cho con cháu noi theo... Người cao tuổi Việt Nam luôn trung thành với Đảng, mong muốn đất nước phát triển; có tích lũy tri thức, kinh nghiệm, có bản lĩnh, trách nhiệm và tâm huyết. Hiện nay, có 97.131 NCT trực tiếp tham gia cấp ủy ở các chi bộ thôn, ấp, bản, tổ dân phố; 84.910 người cao tuổi có uy tín, được Đảng tin, nhân dân tin nhiệm được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia HĐND, đảm nhận các vị trí trưởng, phó thôn, ấp, bản, tiểu khu, tổ dân phố; 498.219 NCT đang trực tiếp tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; 1.200.376 NCT tham gia các tổ, nhóm phòng chống tội phạm, bảo vệ trị an ở địa phương; cung cấp 51.602 tin liên quan an ninh, trật tự.

Phong trào người cao tuổi cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020 đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu đi vào nề nếp, cả nước đã có trên 6,5 triệu NCT chiếm gần 80% người cao tuổi còn sức lao động được tuyên truyền về chung tay xây dựng nông thôn mới, đã hiến hàng chục triệu m<sup>2</sup> đất, hơn 3.000 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu ngày công làm đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội; Gần 400 ngàn NCT làm kinh tế giỏi; có 130.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo nhiều việc làm, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; có

gần 800 ngàn người tham gia công tác khuyến học, khuyến tài góp phần tích cực vào việc thực hiện “ Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”.

Ở cấp Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì NCT gồm nhiều bộ, ngành và Trung ương Hội NCT Việt Nam; các thành viên đã thực sự có vai trò nòng cốt, trách nhiệm, tổ chức triển khai đạt được nhiều kết quả rất thiết thực:

**Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội**, luôn quan tâm đề xuất pháp luật, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với NCT; phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các lớp tập huấn về công tác xã hội, về phòng chống ma túy và giúp đỡ người sau cai nghiện tại cộng đồng; phối hợp nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật NCT, xây dựng các chính sách liên quan đến NCT; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội NCT các tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT.

**Bộ Y tế**, tích cực thực hiện Đề án về chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025; phối hợp với Hội NCT Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2020-2030. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Y tế cơ sở đã có chuyển biến tích cực trong việc lập hồ sơ ban đầu và khám sức khỏe định kỳ cho NCT.

Tổng Hội Y học Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn về tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho NCT tại một số địa phương, giúp NCT có kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng và hạn chế các bệnh không lây nhiễm đối với NCT.

**Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch**, Tổng cục Thể dục thể thao ban hành kế hoạch tổ chức các giải thể thao NCT toàn quốc vào tháng 9 và tháng 10 hằng năm, hưởng ứng Tháng hành động vì NCT. Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các giải theo kế hoạch. Chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội NCT địa phương tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ, hội diễn văn nghệ và nhiều hoạt động văn hóa tinh thần cho NCT.

**Hội Chữ thập đỏ Việt Nam**, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Hội NCT cùng cấp triển khai các hoạt động trọng tâm như: Triển khai Chương trình khám bệnh nhân đạo, tư vấn cấp thuốc miễn phí cho NCT, ưu tiên NCT khó khăn và đang điều trị bệnh; tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế người cao tuổi và "Tháng Nhân đạo". Vận động và hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ NCT ở các địa phương; bình quân mỗi căn hỗ trợ từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng.

**Trung ương Hội NCT Việt Nam**, với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Tháng hành động, đã duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Tích cực chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các cấp Hội; đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Hằng năm, trích Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam bình quân 1 tỷ đồng để thăm hỏi động viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT thuộc gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ... Trung ương Hội đã tổ chức nhiều cuộc

Hội thảo về chăm sóc và phát huy vai trò NCT với sự tham gia của đại biểu đại diện nhiều cơ quan Trung ương, Quốc hội, bộ, ngành, nhà khoa học, cán bộ Hội NCT, đóng góp nhiều cơ sở lý luận và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương thức triển khai Tháng hành động vì NCT.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” hằng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể và các cấp Hội NCT đã nghiêm túc triển khai theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia về NCT, của Trung ương Hội NCT Việt Nam và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố.

2. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương đã quan tâm hơn đến việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, đi thăm, tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, tạo niềm tin của lớp NCT đối với Đảng, Nhà nước.

3. Các cấp Hội NCT quan tâm công tác tuyên truyền; triển khai sâu rộng trong hội viên, NCT và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Tháng hành động, bám sát chủ đề của từng năm.

4. Trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” đã có nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi và thu được kết quả tốt, nhất là việc huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động y tế để tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí cho NCT; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đã góp phần động viên NCT khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

**Tuy nhiên**, việc triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì NCT cũng còn những hạn chế:

- Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, còn có ý kiến cho rằng đây là nội dung công tác Hội, nên không sát sao lãnh đạo, chỉ đạo.

- Một số bộ, ngành chưa có kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” nên việc triển khai của đơn vị cấp dưới có khó khăn, một số nơi triển khai mang tính hình thức, hiệu quả thấp.

- Sự phối hợp giữa Hội NCT với các ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa chặt chẽ, nội dung chưa cụ thể, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tham mưu đề xuất của Ban Công tác NCT, Hội NCT ở một số địa phương với cấp ủy Đảng, chính quyền chưa kịp thời, cụ thể; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên và chưa sâu rộng; hoạt động chăm sóc, tặng quà còn bị động.

- Một số địa phương huy động nguồn lực khó khăn nên kết quả chăm sóc phát huy vai trò NCT kết quả chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

### Phần II

### NHIỆM VỤ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2011 Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số; năm 2019, tỷ lệ NCT chiếm 11,86% dân số và sẽ tăng lên gần 17% vào năm 2030. Nước ta là một trong số những quốc gia có tốc độ già

hóa nhanh nhất thế giới. Vì vậy, xây dựng một xã hội mà trong đó NCT nói chung và NCT khó khăn nói riêng được quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần, được phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cho phát triển kinh tế- xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để đạt được mục đích, yêu cầu của Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam những năm tiếp theo, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hằng năm, phải xác định chủ đề của Tháng hành động. Từ đó xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Kế hoạch do Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam ký ban hành; Ở địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” theo kế hoạch đã ban hành.

2. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

3. Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành của nhà nước; chỉ đạo rà soát năm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

4. Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi; Thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng: Lao động – Thương binh và Xã hội, y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao. Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi để NCT tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần.

5. Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi.

6. Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, đoàn thể cần làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, mục đích ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội XIII của Đảng, các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi những năm tiếp theo.

8. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. *HGA*

Nơi nhận: *HGA*

- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân vận TW;
- Thành viên UBQG về NCT VN;
- UBTWMTTQVN;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch TW Hội;
- Thành viên BCĐ;
- Hội NCT các tỉnh, TP;
- Các Ban, VP TW Hội;
- Đơn vị trực thuộc TW Hội,
- Trang TTĐT TW Hội;
- Lưu VT, CS.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hải Chuyên  
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NCT